

เดือนวิกฤตแรงงาน

ยอดแจ้งการทำงานคนต่างด้าวต่ำกว่าเป้า หวั่นขาดแคลนหนักกระทบภาคก่อสร้าง

10 อันดับกิจการขึ้นทะเบียนแรงงาน



ที่มา : หอการค้าไทย

บางกอกโพสต์ กราฟฟิก

โพสต์ทูเดย์ - ยอดรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวต่ำกว่าเป้า ส่อกระทบภาคก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่

พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า ได้แจ้งให้ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงานของกลุ่มซีแอลเอ็มวีทุกประเทศทราบว่าจะหลังเปิดศูนย์เฉพาะกิจรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 10 วัน ยังมียอดแจ้งน้อย จากที่กรมการจัดหางานได้ประเมินไว้ 8 แสนคน ซึ่งหลังวันที่ 7 ส.ค.นี้ จะทราบยอดแรงงานต่างด้าวในไทยในภาพรวมชัดเจน

สำหรับผลการประชุมทวิภาคีกับลาว เมียนมา และเวียดนาม จะช่วยให้แรงงานลาวประมาณ 6 หมื่นคน ทำ

หนังสือเดินทางโดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ ส่วนเมียนมานั้นคาดว่าจะมาแจ้งทำงานในไทยมากถึง 3.5 แสนคน และจะเร่งจัดส่งแรงงานประมงมาตามระบบรัฐต่อรัฐให้มีผลโดยเร็ว ขณะที่เวียดนามนั้นได้หารือถึงประเภทกิจการ อาชีพที่ไทยอนุญาตให้ต่างด้าวทำงานได้ ซึ่งกระทรวงแรงงานกำลังดำเนินการอยู่

อย่างไรก็ตาม ยอดการแจ้งการทำงานคนต่างด้าวที่ศูนย์เฉพาะกิจรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.-3 ส.ค.ที่ผ่านมา มีนายจ้างมาแจ้งการทำงานคนต่างด้าวผ่านศูนย์และแจ้งผ่านออนไลน์ รวม 113,374

ราย โดยมายื่นที่ศูนย์ 104,415 ราย และลงทะเบียนออนไลน์ 8,959 ราย ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 8 แสน-1 ล้านคน และจะสิ้นสุดในวันที่ 7 ส.ค.นี้

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงานสภาหอการค้าไทย กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีความจำเป็นการใช้แรงงานต่างด้าวไม่มากเมื่อเทียบกับสภาพความเป็นจริง หอการค้าฯ เป็นห่วงยอดขึ้นทะเบียนที่ยังไม่มาก จึงขอให้นายจ้างเร่งขึ้นทะเบียน

นายพิชิต อรุณพัลลภ นายก

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กล่าวว่า ภาค
อสังหาริมทรัพย์เริ่มประสบปัญหาใหญ่
จากการขาดแคลนแรงงานในทุกกลุ่ม
ทั้งระดับหัวหน้าคู่มือ งานระดับ
ช่างฝีมือ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
รวมถึงแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่
“ทั้งโครงการรถไฟฟ้า รถไฟความเร็ว
สูงที่ได้รับอนุมัติ เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อไหร่
ความต้องการพึ่งพาแรงงานนั้นจะสูงมาก
ซึ่งอาจถึงขั้นต้องแย่งตัวแรงงานต่างด้าว
ที่ประจำในแต่ละไซต์” นายพิชิต ระบุ ■

● อ่านประกอบ

แรงงานต่างด้าวเกินขึ้นทะเบียยน **A2**